

Số: 01/BC-BCĐH

Gio Linh, ngày 10 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Tổng kết các hoạt động hè huyện Gio Linh năm 2021

Thực hiện quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 về việc Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động Hè huyện Gio Linh năm 2021 và Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 20/5/2021 của BCĐ hoạt động hè về tổ chức các hoạt động Hè năm 2021, căn cứ kế hoạch số 229-KH/TĐTN-TTNTTH ngày 10 tháng 5 năm 2021 của BCH Tỉnh đoàn Quảng Trị về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021; Qua quá trình triển khai các hoạt động, Ban chỉ đạo các hoạt động hè huyện Gio Linh năm 2021 báo cáo kết quả triển khai thực hiện các hoạt động hè năm 2021 cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TUYÊN TRUYỀN CÁC HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2021

1.1. Công tác chỉ đạo:

Với chủ đề "*Thanh niên Gio Linh xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội*" ngay sau khi có Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị, Ban thường vụ Huyện Đoàn Gio Linh đã chủ động tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 về việc thành lập Ban chỉ đạo hoạt động Hè huyện Gio Linh năm 2021. Tham mưu Ban chỉ đạo hoạt động Hè năm 2021 huyện Gio Linh ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐH ngày 20/5/2020 về tổ chức các hoạt động Hè năm 2021, trong đó yêu cầu các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo Hè cấp xã và đề ra các nội dung, thời gian và các chỉ tiêu hoạt động Hè của cấp huyện và cấp cơ sở. Cơ quan Huyện Đoàn làm cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo hoạt động Hè huyện Gio Linh năm 2021.

Tổ chức họp Ban Chỉ đạo các hoạt động Hè và ban hành Thông báo số 01/TB-BCĐH ngày 31/5/2021 về phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện.

Ban chỉ đạo các hoạt động hè đã chỉ đạo Ban thường vụ Huyện đoàn ban hành các văn bản về việc ra quân Thứ 7 tình nguyện và Ngày chủ nhật xanh, Tổ chức đồng loạt các hoạt động tình nguyện Hè vệ sinh các nghĩa trang, bia di tích, phòng chống dịch bệnh Covid19, phòng chống rác thải nhựa, trồng cây xanh, thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách....

1.2. Công tác tuyên truyền :

Công tác tuyên truyền Chiến dịch tình nguyện Hè 2021 được Ban chỉ đạo các hoạt động hè triển khai rộng khắp với hình thức thông tin đa dạng. Trong 03 tháng đã đăng tải gần 200 tin bài trên trang website Tỉnh đoàn và Huyện đoàn, Facebook, tổng số có 260 đội hình hoạt động, số thanh niên tình nguyện 7.000 đoàn viên thanh niên tham gia. Trong chiến dịch 100% Đoàn cơ sở các xã, thị trấn, Đoàn trường học trong toàn huyện thành lập và thường xuyên cập nhật thông tin trang Facebook Đoàn thanh niên để kịp thời thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tư tưởng trong thanh niên.

Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” huyện Gio Linh tổ chức sinh hoạt với chủ đề “*Nâng cao sức đề kháng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng*”, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã phân công các thành viên viết và đăng tải các bài viết thể hiện đúng đắn các chủ trương, đường lối của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ban chỉ đạo hè đã chỉ đạo BTV Huyện Đoàn tổ triển khai đến cán bộ Đoàn cơ sở các xã, thị trấn; Đoàn trường học; Chi Đoàn cơ quan trực thuộc học tập, quán triệt Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021, Ban chỉ đạo hè đã chỉ đạo BTV Huyện Đoàn chỉ đạo 100% đoàn cơ sở các xã, thị trấn, Đoàn trường học triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy lùi loại tội phạm ma túy. Trong đó, chú trọng tăng cường công tác giáo dục nâng cao ý thức pháp luật, nhận thức của thanh thiếu niên về hiểm họa, tác hại của ma túy. Đoàn các trường học đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Ngoại khóa tuyên truyền, mít tinh phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội, Ngày an toàn giao thông tại các đoàn trường THCS&THPT, Trung tâm GDNN- GDTX và các liên đội thu hút hàng trăm các em học sinh tham gia.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH

1. Chương trình tiếp sức mùa thi

BTV Huyện đoàn đã tham mưu cho BCĐ các hoạt động hè tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong toàn huyện tham gia hoạt động Tiếp sức mùa thi năm 2021 tại 3 điểm trường THPT Gio Linh, trường THCS&THPT Cửa Việt, trường THCS Thị trấn Gio Linh với ba đội hình tiếp sức mùa thi. Gần 100 đoàn viên thanh niên tham gia tiếp sức mùa thi trong đó có sinh viên từ các trường Đại học cao đẳng Các đôi hình thanh niên tình nguyện ngoài các nhiệm vụ đo thân nhiệt, sát khuẩn, phát khẩu trang nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh còn nổi bật với các hoạt động đổi mới, sáng tạo mang nhiều ý nghĩa: Xe ôm miễn phí đưa đón học sinh đi thi; Đoàn

TT Cửa Việt nổi bật với hoạt động “ Suất cơm yêu thương” cho các bạn thí sinh; Giữ xe miễn phí tại các điểm trường. Trước đó, Huyện đoàn Gio Linh phối hợp với Đoàn cơ sở Sở Y tế và VNPT huyện Gio Linh tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 15 học sinh lớp 12, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là gia đình hộ nghèo biết vươn lên trong học tập trị giá 4.500.000 triệu đồng.

2. Kết quả các nội dung hoạt động trong Chiến dịch

2.1. Tham gia xây dựng Nông thôn mới

Các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung thiết thực, khẳng định rõ nét vai trò, dấu ấn của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới với các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

Đoàn cơ sở các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới với các hoạt động như chăm sóc vườn hoa thanh niên, ươm cây để trồng, vệ sinh tuyến đường thanh niên tự quản, tu sửa nhà cho các gia đình chính sách, các di tích lịch sử,... khẳng định được vị trí, vai trò tổ chức Đoàn trong việc phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

2.2. Tham gia xây dựng văn minh đô thị

Đoàn thanh niên thị trấn Cửa Việt, thị trấn Gio Linh đã tổ chức các hoạt động ra quân tháo gỡ các biển quảng cáo, rao vặt trái phép, ra quân chủ nhật xanh phòng chống rác thải nhựa, dọn dẹp đường làng, trục đường chính, chăm sóc cây xanh; triển khai đồng loạt các hoạt động vì văn minh đô thị trên các tuyến đường thanh niên tự quản.

2.3. Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; phòng chống thiên tai, dịch bệnh

Trong chiến dịch TNTN hè đã chỉ đạo đoàn cơ sở các xã, thị trấn ra quân đồng loạt 15 lượt Ngày Thứ Bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh, hoạt động thu hút gần 1000 đoàn viên, thanh niên tham gia. Đồng thời, tổ chức mini game thách thức bảo vệ môi trường trước – sau hưởng ứng ngày môi trường thế giới (05/6), cuộc thi thu hút gần 1.400 lượt chia sẻ và hơn 2000 lượt yêu thích từ các bài thi trong toàn huyện. Kết quả gồm 01 giải thưởng.

Nhằm đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đã chỉ đạo Đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp 5K, chỉ đạo 100% đoàn cơ sở các xã, thị trấn ra quân cấp mã QR Code – “ Check –in/check-out”; hưởng ứng đợt

cao điểm vận động, hỗ trợ người dân Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam.¹

Ngày 05/6/2021 Huyện Đoàn chỉ đạo các Chi Đoàn cơ quan trực thuộc tổ chức đồng loạt Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính trên toàn huyện qua đó giúp đỡ, tư vấn cho người dân các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: Đất đai, pháp luật, y tế, BHXH ...nhằm đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ, đoàn viên thanh niên và hưởng ứng chiến dịch tình nguyện hè “Kỳ nghỉ hồng” năm 2021.

Ngày 21/06/2021, Huyện đoàn Gio Linh phối hợp với Đoàn cơ sở các xã, thị trấn tổ chức chương trình Kết nối nông sản - san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch Covid - 19 với tổng số lượng nông sản xoài và mận được kết nối là hơn 2 tấn trị giá gần 30 triệu đồng.

Huyện Đoàn phối hợp với Đoàn cơ sở các xã, thị trấn thực hiện chương trình “*San sẻ yêu thương – hướng về thành phố mang tên Bác*” với 2 đợt ủng hộ².

- BTV Huyện đoàn tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà 03 chốt cách ly tập trung, bệnh viện đa khoa huyện, chợ trên địa bàn. Tại các nơi đến, đoàn đã thăm hỏi sức khỏe, tình hình hoạt động của lực lượng đóng tại các chốt và trao tặng 100 mặt nạ chống giọt bắn, 20 thùng nước lọc, 24 chai sát khuẩn, 7 thùng nước tăng lực, mì tôm và cafe.

- BTV Huyện Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên các Fanpage các cấp bộ Đoàn. Hưởng ứng “Tuần lễ cao điểm” phòng, chống dịch, Huyện Đoàn đã chỉ đạo đoàn cơ sở các xã, thị trấn huy động hơn 150 đoàn viên, thanh niên phát 1.000 tờ rơi, 1.000 khẩu trang y tế và 100 chai nước rửa tay sát khuẩn cho nhân dân tại các điểm chợ trên địa bàn huyện; Thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tổ chức phát tờ rơi, lắp dựng Chibi tuyên truyền, xây dựng các điểm rửa tay sát khuẩn nơi tập trung đông người, tuyên truyền lưu động các văn bản chỉ đạo của UBND xã, huyện; các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các chợ trên địa

¹ -Đoàn TN thị trấn Gio Linh đứng ra kêu gọi vận động được 3.000.000 đồng ủng hộ cho bà con Quảng Trị gặp khó khăn tại Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam.

- Ngày 16/8/2021 qua ban tiếp nhận UBMTTQVN xã, xã Đoàn Gio Hải ủng hộ quỹ từ nguồn đóng góp của các chi đoàn với số tiền 2.000.000 đồng.

² Đợt 1:

Đơn vị TT Gio Linh làm muối sả với số lượng 350 hộp muối và 4 thùng cá khô.

Đơn vị Gio Quang quyền góp 2.65 tấn gạo và 1 tấn củ quả.

Đơn vị Trung Sơn: hơn 700kg gạo , 300kg bầu bí, 50kg cá khô, 1 thùng sữa.

Đơn vị Gio Mỹ: 1 tấn gạo và 1 tấn củ, quả, nhu yếu phẩm

Đơn vị Gio Châu: 100kg gạo, nhu yếu phẩm (mì tôm, mì khô, sữa) 15 thùng, Chanh 20kg, củ quả 150kg; Chi Đoàn mầm non Gio Châu 80kg gạo và 30 kg nhu yếu phẩm.

Đơn vị Gio Hải: 50kg cá khô (cá nục, cá cơm), rau, củ, quả các loại 4,5 tạ; gạo 1 tạ trị giá 7.000.000đ.

Đơn vị mầm non Hòa Mỹ: 40kg gạo và 90kg củ quả, 300k tiền mặt.

bàn toàn Huyện , hộ gia đình kinh doanh, gắn bảng thông báo các gia đình có người cách ly ở nhà ...nghiêm túc thực hiện quy định 5K của Bộ y tế .

Ban Chỉ đạo hè đã chỉ đạo BTV Huyện Đoàn chỉ đạo 100% đoàn cơ sở các xã, thị trấn với 40 đội hình tình nguyện như “*Cổng trường an toàn*”, “*Đến trường an toàn – Đánh nhanh Covid*” đồng loạt tham gia hỗ trợ các trường học về công tác chuẩn bị bảo đảm an toàn đón trẻ đến trường, phân luồng giao thông, phát khẩu trang, đô thân nhiệt cho các học sinh khi vào trường học. Các cơ sở đoàn đã chủ động, tích cực phối hợp, hỗ trợ với các trường học tổng dọn vệ sinh, tiêu độc, khử khuẩn khuôn viên, trường, lớp, toàn bộ hành lang, cầu thang, nhà vệ sinh, đến các phòng học đều đã được các trường thực hiện vệ sinh sạch sẽ; sắp xếp, vệ sinh bàn ghế ngăn nắp... Một số đơn vị tổ chức ra quân tô quét lại sân trường cho học sinh có khuôn viên mới chuẩn bị bước vào năm học, tiêu biểu có đơn vị Xã đoàn Phong Bình.

Ban Chỉ đạo hè đã chỉ đạo BTV Huyện đoàn Gio Linh thành lập hai đội hình thanh niên với 20 thành viên tham gia hỗ trợ tại chốt kiểm tra y tế trên địa bàn huyện Vĩnh Linh chung tay phòng chống dịch bệnh Covid 19.

2.4. Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

- Ban Chỉ đạo hè đã chỉ đạo BTV Huyện đoàn chỉ đạo 100% Đoàn cơ sở các xã, thị trấn, các chi đoàn trực thuộc, Đoàn trường học trong toàn huyện hưởng ứng tháng “*Đền ơn đáp nghĩa*” “ *Uống nước nhớ nguồn*” năm 2021 và tổ chức đồng loạt hoạt động Lễ thấp nển tri ân các anh hùng Liệt sỹ tại 16 nghĩa trang trong toàn huyện vào ngày 26/7/2021. Cũng trong dịp này, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Hội Cựu TNXP 15/7 (1950 – 2021); Chỉ đạo Đoàn cơ sở các xã, thị trấn; Đoàn cơ sở Công an huyện; Chi đoàn khối cơ quan; Đoàn trường học tổ chức thăm hỏi, trao quà, dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa nhà cửa cho các cựu TNXP neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

2.5. Các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

- Ban Chỉ đạo hè đã chỉ đạo BTV Huyện Đoàn chỉ đạo Đoàn cơ sở các xã, thị trấn; Chi đoàn khối cơ quan; Đoàn trường học tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2021³.

³ Đơn vị Trung Giang : Chỉ đạo Chi đoàn Cang Gián thăm tặng quà cho 02 cháu con anh Trần Minh Thành có hoàn cảnh khó khăn trị giá 500.000đ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6. Ngày 22/6/2021, Đoàn xã Trung Giang trao tặng quà cho 2 em Nguyễn Chí Bảo thôn Nam Sơn và cháu Trần Minh Công ở thôn Cang Gián là " Em nuôi của Đoàn".

Đoàn xã Gio Châu Ngày 11/6/2021, Đoàn xã Gio Châu phối hợp với Chi đoàn CTCP Bình Điền Quảng Trị tiếp tục trao tặng quà quý 2 cho em Hoàng Đắc Huy thôn Hà Thượng, là " Em nuôi của Đoàn" với số tiền 2.400.000đ chia làm 4 quý .

Đoàn xã Trung Sơn: BCH Xã Đoàn Trung Sơn phối hợp với Chi đoàn Trường TH&THCS Trung Sơn tổ chức 04 lớp học bơi cho thiếu nhi trên địa bàn và lồng ghép tuyên truyền phòng tránh tai nạn đuối nước với sự tham gia của 40 em thiếu nhi từ 6 tuổi trở lên. Đây là hoạt động nhằm

- Ban Chỉ đạo hè đã chỉ đạo BTV Huyện Đoàn chỉ đạo Hội đồng Đội huyện tổ chức các hoạt động hè năm 2021.

- Ban Chỉ đạo hè đã chỉ đạo Hội Đồng Đội huyện chỉ đạo Hội đồng Đội các xã, thị trấn ra đồng loạt ra quân ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu”, với các hoạt động: tuyên truyền phòng tránh đuối nước cho trẻ em, trao học bổng “Em nuôi của Đoàn”, tặng “Sách cũ yêu thương”, trao góc học tập và nhiều phần quà cho các đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị bước vào năm học mới. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị mở các lớp bơi, dạy bơi miễn phí cho các em thiếu nhi, tiêu biểu có đơn vị xã Đoàn Gio Châu, xã Đoàn Trung Sơn. Trong dịp hè vừa qua không có trường hợp trẻ em bị tai nạn do đuối nước.

2.6. Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm

Thực hiện chủ đề công tác năm 2021 “Thanh niên Gio Linh khởi nghiệp, lập nghiệp”, thời gian qua, được sự quan tâm của Ban chỉ đạo Chiến dịch tình nguyện hè năm 2021, các cấp bộ Đoàn toàn huyện đã tích cực tổ chức các hoạt động nhằm đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Huyện Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động phối hợp hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho thanh niên khởi nghiệp. Thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp và hỗ trợ thanh niên tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi giải quyết việc làm, phát triển kinh tế. Trong chiến dịch TNTN hè 2021, đã giải ngân cho 5 mô hình thanh niên phát triển kinh tế với số tiền 300 triệu đồng.

Không chỉ hỗ trợ về vốn, nhằm tạo sân chơi giao lưu, học hỏi và tìm kiếm các dự án khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong thanh niên; đồng thời, cổ vũ thanh niên xây dựng tinh thần văn hóa khởi nghiệp, lập nghiệp, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo trong khoa học, kỹ thuật, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Gio Linh đã tích cực triển khai cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Trị năm 2021 và cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2021 do Trung ương Đoàn tổ chức đã thu hút được nhiều đoàn viên, thanh niên có ý chí khởi nghiệp tham gia với các dự án có tính thực tiễn cao, phù hợp điều kiện phát triển tại địa phương.

BTV Huyện Đoàn đã ra mắt chuyên mục “Các mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” huyện Gio Linh nhằm tăng cường kết nối giữa các cấp bộ Đoàn với thanh niên khởi nghiệp, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; kịp thời thông tin về các chính sách, hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi, định hướng đầu ra và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm cho thanh niên khởi nghiệp; tạo môi trường giao lưu, chia sẻ giữa các thanh niên khởi nghiệp, chủ các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên trong địa bàn toàn huyện.

trang bị kỹ năng bơi lội, phòng tránh đuối nước trong dịp hè cho các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã.

- Đoàn xã Gio Quang: Tổ chức tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho các em thiếu nhi thôn Vinh Quang Hạ

Thời gian qua, Đoàn huyện Gio Linh khảo sát thực tế 10 mô hình thanh niên khởi nghiệp tại địa phương nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn, trở ngại của thanh niên trong quá trình khởi nghiệp. Đã có 03 bài viết đăng trên báo Quảng Trị, 15 tin bài được đăng tải trên các Fanpage các cấp bộ Đoàn về các ý tưởng khởi nghiệp và mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ.

Đồng thời, Đoàn huyện phối hợp cùng với Trung tâm thanh thiếu niên Trung ương hỗ trợ cho thanh niên xuất khẩu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong toàn Tỉnh nói chung và huyện Gio Linh nói riêng. Toàn Tỉnh đã nhận được 27 sáng kiến đăng ký hỗ trợ đảm bảo tiến độ và nội dung triển khai thực hiện, qua quá trình thẩm định, thảo luận và xét chọn 09 sáng kiến có quy mô, triển vọng trong tương lai được đầu tư bài bản, đảm bảo chiều hướng phát triển bền vững, hiệu quả để hỗ trợ. Trong đó có 01 mô hình sản xuất và gia công đồ mỹ nghệ của thanh niên Trần Đức Thịnh –Thôn 6, Xã Gio Hải, huyện Gio Linh với số tiền hỗ trợ là 156.000.000đ.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch, Đoàn Huyện hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tham gia tập huấn chuyên giao Khoa học công nghệ cho đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp theo hình thức trực tuyến. Trong chương trình tập huấn, học viên đã được tham gia học tập, trao đổi và tiếp cận với những kiến thức hữu ích, gắn với thực tế về chăn nuôi, trồng trọt, giới thiệu tầm quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tầm quan trọng của khoa học, công nghệ trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, trang bị kỹ năng khởi nghiệp và tạo lập các ý tưởng khởi nghiệp và giới thiệu các mô hình khởi nghiệp thành công trong và ngoài nước.

3. Chiến dịch Hoa phượng đỏ

Ban Chỉ đạo hè đã chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo Đoàn các trường THPT tổ chức ra quân chiến dịch “Hoa phượng đỏ” với các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ các em học sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo đúng quy trình, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, ra quân dọn vệ sinh phòng thi, sân trường khi tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia 2021.

Ban Chỉ đạo hè đã chỉ đạo BTV Huyện đoàn chỉ đạo Đoàn các trường THPT Gio Linh, trường THCS&THPT Cồn Tiên, Trường THCS&THPT Cửa Việt, Trung tâm GDNN&GDTX huyện ra quân chiến dịch tình nguyện “*Hoa phượng đỏ*” với hoạt động thăm hỏi, tặng quà Cựu thanh niên xung phong, riêng đoàn trường THCS&THPT Cửa Việt tổ chức sửa chữa nhà cho cựu thanh niên Nguyễn Thị Lạc ở Thủy Khê, Gio Mỹ.

Ban Chỉ đạo hè đã chỉ đạo BTV Huyện đoàn chỉ đạo Đoàn thanh niên khởi nghiệp tổ chức Ngày hội chiến sĩ Hoa phượng đỏ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang cách ly tại huyện Gio Linh do dịch COVID-19. Trong chương trình, đoàn đã đến thăm, động viên và trao các suất quà gồm truyện tranh, giấy màu, bút vẽ, bánh, sữa cho các em tại khu cách ly ở trường Cao đẳng kỹ thuật Quảng Trị.

4. Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng

Ban Chỉ đạo hè đã chỉ đạo BTV Huyện đoàn chỉ đạo Đoàn thanh niên khối cơ quan ra quân chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2021 với hoạt động thăm, trao các suất quà nhằm hỗ trợ, động viên các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tổng trị giá các phần quà hơn 6 triệu đồng.

Ban Chỉ đạo hè đã chỉ đạo BTV Huyện đoàn chỉ đạo Đoàn thanh niên khối cơ quan tổ chức chương trình Bữa cơm gia đình - ấm lòng tình mẹ với các hoạt động dọn dẹp vệ sinh, đi chợ nấu cơm, thăm hỏi động viên, khám và cấp thuốc miễn phí cho các mẹ Việt Nam đồng thời thăm hỏi, trao quà, khám và cấp thuốc miễn phí cho các Cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên toàn huyện.

Ban Chỉ đạo hè đã chỉ đạo BTV Huyện đoàn chỉ đạo Đoàn thanh niên khối cơ quan tổ chức thăm hỏi, tặng quà các Cựu thanh niên xung phong trên địa bàn toàn huyện với tổng số quà trị giá gần 2.000.000 đồng.

2.5. Các hoạt động tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”

- Ban Chỉ đạo hè đã chỉ đạo BTV Huyện đoàn chỉ đạo 100% Đoàn cơ sở các xã, thị trấn, các chi đoàn trực thuộc, Đoàn trường học trong toàn huyện hưởng ứng tháng “Đền ơn đáp nghĩa” “Uống nước nhớ nguồn” năm 2021 và tổ chức đồng loạt hoạt động Lễ thấp nển tri ân các anh hùng Liệt sỹ tại 16 nghĩa trang trong toàn huyện vào ngày 26/7/2021. Cũng trong dịp này, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Hội Cựu TNXP 15/7 (1950 – 2021) Huyện đoàn Gio Linh chỉ đạo Đoàn cơ sở các xã, thị trấn; Đoàn cơ sở Công an huyện; Chi đoàn khối cơ quan; Đoàn trường học tổ chức thăm hỏi, trao quà, dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa nhà cửa cho các cựu TNXP neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

- Ban Chỉ đạo hè đã chỉ đạo BTV Huyện đoàn điều động 80 ĐVTN đoàn xã Phong Bình, Gio Châu và TT Gio Linh tham gia làm vệ sinh khuôn viên nghĩa trang Liệt sỹ huyện Gio Linh. Đồng thời điều động lực lượng các Chi Đoàn Trung tâm y tế, Chi Đoàn cơ quan chính quyền, Chi Đoàn Bảo hiểm xã hội, Chi Đoàn tòa-viện; Chi Đoàn Mặt trận các đoàn thể và Đoàn cơ sở Công an Huyện tham gia vệ sinh và thấp nển tri ân, dâng hương, dâng hoa vào ngày 26/7/2021.

- Ban Chỉ đạo hè đã chỉ đạo BTV Huyện Đoàn điều động toàn bộ lực lượng đoàn viên, thanh niên xã Linh Trường; 60 ĐVTN xã Linh Hải, Hải Thái; 14 ĐVTN xã Gio An và Gio Sơn; 15 ĐVTN Đoàn cơ sở Công an huyện tham gia làm vệ sinh môi trường và “Lễ thấp nển tri ân các anh hùng liệt sỹ” tổ chức tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và chương trình nghệ thuật *Khúc ca hòa bình* do Tỉnh đoàn tổ chức.

- Ban Chỉ đạo hè đã chỉ đạo BTV Huyện đoàn phối hợp với Phòng LĐTB&XH huyện Gio Linh tổ chức chương trình “Lễ thấp nển tri ân các anh hùng liệt sỹ” tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện. Hoạt động thu hút hơn 70 ĐVTN của các xã Phong Bình, Gio Châu, thị

trấn Gio Linh, Đoàn cơ sở Công an huyện và chi đoàn khối cơ quan tham gia. Hoạt động diễn ra đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Ban Chỉ đạo hè đã chỉ đạo BTV Huyện Đoàn phối hợp cùng Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện đến thăm TT Điều dưỡng NCC và BTXH tỉnh, người có công với cách mạng với 8 suất quà trị giá 4.500.000đ

- Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng đến kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh -Liệt sỹ 27/7 (1947 - 2021), Ban Chỉ đạo hè đã chỉ đạo BTV Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn, chi Đoàn trực thuộc tổ chức chương trình Bữa cơm gia đình - ấm lòng tình mẹ tại nhà các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Gio Linh, đồng thời tổ chức thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu TNXP cô đơn và gia đình chính sách trên toàn huyện.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Ban Chỉ đạo hè đã chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch hoạt động hè năm 2021, triển khai các hoạt động phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch Covid 19. Đã tổ chức được nhiều hoạt động mới, sáng tạo trong công tác phòng chống dịch như:

Với chủ đề *“ Thanh niên Gio Linh xung kích, tình nguyện vì an sinh xã hội”* sau gần 3 tháng triển khai chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021 đã hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Đoàn cơ sở các xã, thị trấn đã chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Hè, ban hành Kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện.

2. Hạn chế

Việc triển khai kế hoạch của một số đơn vị còn chậm, bị động dẫn đến việc tổ chức các hoạt động thiếu tính kịp thời.

Một số tiêu chí đặt ra trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè chưa thực hiện theo đạt theo kế hoạch do tình hình dịch bệnh. Hoạt động tình nguyện tại chỗ của một số đơn vị chưa sôi nổi, hoạt động mang tính thường xuyên.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động Chiến dịch tình nguyện hè năm 2021. BTV Huyện Đoàn Gio Linh báo cáo để lãnh đạo Tỉnh Đoàn và lãnh đạo huyện biết theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh Đoàn;
- Thường trực Huyện uỷ;
- Văn phòng, các Ban Tỉnh Đoàn;
- UBND huyện; UBMT huyện;
- Ban Dân vận;
- Thành viên BCĐ hè cấp huyện;
- BCĐ hè các xã, thị trấn;
- Các cơ sở Đoàn, Chi đoàn trực thuộc;
- Lưu HĐ.

TM.BCĐ CÁC HOẠT ĐỘNG HÈ
PHÓ TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hồng Quân
Bí thư Huyện Đoàn